

การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินใหม่และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ค. 2565

สถานี ก.ค.ศ. การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินใหม่และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

วันนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่จะแจ้งให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินใหม่และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหม่และเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9 - ว 11/2564 และแจ้งผลผู้มีคุณสมบัติ ผ่านทาง E-mail ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดระบบการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบ ออนไลน์ หรือระบบ TPA (Training for Performance Appraisal) โดยระบบ จะส่ง Link การลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนายัง E-mail ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ประเมิน ที่ได้แจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร โดยสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตั้งแต่วันที่ ได้รับ Link ดังกล่าว จนถึงวันเข้ารับการพัฒนายุติท้าย คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งบางท่าน อาจได้รับแจ้งให้เข้ารับการพัฒนามากกว่า 1 หลักสูตร เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการประเมินมากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยในการเข้ารับการพัฒนาขอให้ดำเนินการตามที่ กำหนดในหลักสูตร รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้ารับการพัฒนาตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำรายชื่อที่เข้ารับการพัฒนาครบกถ้วนตามหลักสูตร เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินในระบบ DPA และจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail ต่อไป

สำนักงาน ก.ค.ศ.

26 กรกฎาคม 2565



สถานี ก.ค.ศ.



การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA

วันนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่จะแจ้งให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่าน
ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9 - ว 11/2564 และแจ้งผลผู้มีคุณสมบัติ
ผ่านทาง E-mail ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดระบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือระบบ TPA (Training for Performance Appraisal) โดยระบบ จะส่ง Link
การลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาไปยัง E-mail ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
ประเมิน ที่ได้แจ้งไว้เมื่อตอนสมัคร โดยสามารถเข้ารับการพัฒนาดังตั้งแต่วันที่ได้รับ Link
ดังกล่าว จนถึงวันเข้ารับการพัฒนายุติท้าย คือ **วันที่ 31 สิงหาคม 2565** ซึ่งบางท่าน
อาจได้รับแจ้งให้เข้ารับการพัฒนามากกว่า 1 หลักสูตร เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเป็น
กรรมการประเมินมากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยในการเข้ารับการพัฒนาขอให้ดำเนินการตามที่
กำหนดในหลักสูตร รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้ารับการพัฒนาตามที่
สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำรายชื่อที่เข้ารับการพัฒนาครบถ้วนตามหลักสูตร
เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินในระบบ
DPA และจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail ต่อไป

สำนักงาน ก.ค.ศ.
26 กรกฎาคม 2565

